



สำนักส่งเสริมงานตุลาการจัดการอบรมเพิ่มทักษะในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่ผู้ประนีประนอม



วันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายธนรัตน์ ทั้งทอง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ประจำสำนักประธานศาลฎีกา ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดการอบรมผู้ประนีประนอมประจำศาล หลักรัฐ “เพิ่มทักษะในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ซึ่งสำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรามการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายรา ฆาธาธาธิป ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวรายงาน การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประนีประนอมประจำศาล ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้รับความรู้ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอย่างถูกต้องตรงกัน อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนา ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำนักการคลังแจ้งแนวทางการตรวจสอบและรายงานเงินงบประมาณเหลือจ่าย การกันเงินไว้เบิกเหลือมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักการคลังแจ้งแนวทางการตรวจสอบและรายงานเงินงบประมาณเหลือจ่าย การกันเงินไว้เบิกเหลือมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้

1. หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมที่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันสิ้นปีงบประมาณ และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายในปีงบประมาณถัดไป จะต้องรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้วส่งไปยังสำนักงานศาลยุติธรรมภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 เพื่อสำนักงานศาลยุติธรรมจะรวบรวมและวิเคราะห์ จัดทำรายละเอียดคำขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในภาพรวมของศาลทั่วประเทศ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.ศ. หรือเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม แล้วแต่กรณี

2. หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมที่มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายอยู่ในวันสิ้นปีงบประมาณจะต้องรายงานให้สำนักงานศาลยุติธรรมทราบเพื่อโอนเงินงบประมาณกลับคืนที่สำนักงานศาลยุติธรรม โดยหน่วยงานจะต้องทำการสำรวจเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานศาลยุติธรรมทั้ง 3 ประเภท คือ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร บริหารจัดการและลงทุนที่ได้ฝากไว้กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ว่ามีเงินงบประมาณเหลือจ่ายอยู่เป็นจำนวนเท่าใด และต้องรายงานให้สำนักงานศาลยุติธรรมทราบภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อสำนักงานศาลยุติธรรมจะได้โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวกลับโดยเร็วภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 หลังจากนั้นสำนักงานศาลยุติธรรมจึงจะโอนเงินงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้แก่หน่วยงานทั่วประเทศต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักการคลัง โทร. 0 2541 0198 - 9

